

ข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย	<p>ข้อสั่งการ</p> <p>การดำเนินงานตามแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้ทุกส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น บริหารราชการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้เป็นไปตามปกติ ทั้งในเรื่องบริหารงบประมาณ บริหารงาน และบริหารบุคคล</p> <p>๑. Road map ระยะที่ ๑ เน้นการสร้างความปลอดภัยที่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว</p> <p>๑.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ฝ่ายทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูป (ศปป.)</p> <p>๑.๒ ขอให้ศูนย์เฉพาะกิจของอำเภอและชุดปฏิบัติการต่าง ๆ เร่งดำเนินการสร้างความสันติสุข เช่น การป้องปรามการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบันหลักของชาติ ขับเคลื่อนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ฯ ระวังการต่อต้าน ระวังการเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จ/ยั่วยุ/ปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก การปราบปรามการเล่นพนันที่ผิดกฎหมาย ปราบปรามอาวุธสงคราม เป็นต้น</p> <p>๑.๓ ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมรายงานให้ คสช. ทราบต่อไป</p> <p>๑.๔ การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็น ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์สิ่งที่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่ดีเพื่อยุติสถานการณ์รุนแรง</p> <p>๒. การคืนความสุขให้คนในชาติ ขอให้มุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยบูรณาการงานในทุกภาคส่วน และบังคับใช้กฎหมายด้วยความเข้มแข็งและเด็ดขาด</p> <p>๓. ขอให้ทุกส่วนราชการ ทุกจังหวัดติดตามงานของฝ่ายอื่น ๆ ที่ได้มีการแบ่งมอบความรับผิดชอบ (ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น งานของฝ่ายเศรษฐกิจ</p> <p>๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส การเสนอความคิดเห็น การร้องเรียน ฯลฯ โดยสามารถแจ้งทางโทรศัพท์ hotline ๑๕๖๗ และตู้ ปณ. ๑ ไปรษณีย์มหาดไทย</p>	<p>-ทุกหน่วยงาน</p> <p>-ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน
<p>๒. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประภาศ บุญยรัตน์)</p>	<p>ข้อสั่งการ</p> <p>๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและหน่วยงานของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทีมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การพนัน การบุกรุกป่า สถานบริการ ฯลฯ</p> <p>๒. ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศป.) จัดตั้งลงไปถึงระดับอำเภอ พร้อมทั้งเชิญชวนอาสาสมัครทุกภาคส่วนร่วมลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีระเบียบวินัย และมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่แท้จริง</p> <p>๓. ขอให้ทุกหน่วย ทุกจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย/ประกาศ/คำสั่งของ คสช. ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงาน คสช. ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>-ทุกหน่วยงาน -ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)</p>	<p>ข้อสั่งการ</p> <p>๓.๑ ขอกำชับให้ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๓.๒ การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณได้กำหนดการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ครม./คสช. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้าง และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ส่งคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประมาณการรายได้ประจำ <p>ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ส่งคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗</p> <p>ในส่วนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอให้ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทีมบูรณาการกลาง (กพร. , ศสช. , สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย) ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗</p>	<p>-ทุกหน่วยงาน -ทุกจังหวัด -ทุกหน่วยงาน -ทุกจังหวัด</p>
<p>๔. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</p>	<p>ข้อสั่งการ</p> <p>๔.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน โดยใช้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของจังหวัด เช่น วิทยุเคเบิลทีวี หอกระจายข่าว เป็นต้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ปัญหา/ความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่</p> <p>๔.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบแผนงาน/โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	<p>-ทุกจังหวัด</p> <p>-ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>ให้บูรณาการแผนงาน/โครงการทั้งหมดและมอบหมายนายอำเภอพร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ เร่งดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมทั้งสอบถามความต้องการ/ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๔.๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางที่จะบูรณาการงานต่าง ๆ กับทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น ผู้บริหารของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งจะเป็นกำลังในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด</p>	-ทุกจังหวัด
<p>๕. คณะทำงานฯ /เลขานุการ ศูนย์เฉพาะกิจ มท. เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ (นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย)</p>	<p>ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดดำเนินการตามคำชี้แจง/ประกาศ/คำสั่งของ คสช. ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น (ณ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>๑. ประกาศ คสช. จำนวน ๖ ประกาศ ได้แก่</p> <p>๑.๑ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ</p> <p>๑.๒ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง</p> <p>๑.๓ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๗ เรื่องห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของ คสช.</p> <p>๑.๔ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่องให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว</p> <p>๑.๕ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ เรื่องการจัดส่วนงานการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คสช. ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอยู่ในฝ่ายความมั่นคง</p> <p>๑.๖ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง อำนาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง</p> <p>๒. คำสั่ง จำนวน ๔ คำสั่ง ได้แก่</p> <p>๒.๑ คำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย</p> <p>๒.๒ คำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้มีอาวุธปืน/เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ส่งมอบให้นายทะเบียนท้องที่ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗</p> <p>๒.๓ คำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๗ เรื่องให้ทุกหน่วยเร่งปราบปรามยาเสพติดพร้อมใช้การยึดทรัพย์ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ</p> <p>นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>ข้อสั่งการ</p> <p>๑. ให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการตามคำชี้แจง/ประกาศ/คำสั่งของ คสช. ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้</p> <p>๑.๑ ชี้แจง/ทำความเข้าใจการควบคุมอำนาจการปกครองของ คสช.</p> <p>๑.๒ การป้องกันกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบันสำคัญของชาติ</p> <p>๑.๓ มาตรการป้องกันการสร้างสถานการณ์จากฝ่ายไม่หวังดี การจัดตั้งจุดตรวจมั่นคง</p> <p>๑.๔ ระวังเหตุต่อต้านและการชุมนุมทางการเมือง</p> <p>๑.๕ ตรวจสอบข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและควบคุมสถานีวิทยุชุมชนที่ผิดกฎหมาย</p> <p>๑.๖ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า</p> <p>๑.๗ กวดขันห้ามเล่นการพนัน</p> <p>๑.๘ ดูแลเกษตรกรชาวนามีให้มีการติดตามทางหนี้ที่ผิดกฎหมาย</p> <p>๑.๙ ส่งมอบคืนอาวุธสงคราม</p> <p>๑.๑๐ การปราบปรามและการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด</p> <p>๑.๑๑ การดำเนินงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูป (ศปป.)</p> <p>๒. ให้ทุกหน่วยงานและจังหวัดดำเนินการตามภารกิจ ๑๑ ประเด็นข้างต้นและส่งผลการดำเนินงานให้ศูนย์เฉพาะกิจ มท. เพื่อรายงานหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คสช. ซึ่งมีรูปแบบ/ระยะเวลา ดังนี้</p> <p>๒.๑ รายงานประจำวัน เวลา ๑๔.๐๐ น.</p> <p>๒.๒ รายงานประจำสัปดาห์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลดำเนินงานตามภารกิจ ๑๑ ประเด็น - ผลดำเนินงานนอกเหนือจากภารกิจ ๑๑ ประเด็น ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย - แผนการปฏิบัติงานในระยะเวลา ๗ วันข้างหน้า 	<p>-ทุกหน่วยงาน</p> <p>-ทุกจังหวัด</p> <p>-ทุกหน่วยงาน</p> <p>-ทุกจังหวัด</p>
<p>๖. กรมการปกครอง (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล)</p>	<p>ข้อสั่งการ</p> <p>๑. มาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์การติดตามสถานการณ์ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรได้ คาดการณ์ว่าในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ และกรกฎาคม ๒๕๕๗ จะมีผลไม่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ขอให้จังหวัดต้นน้ำ ปลายน้ำตามบัญชีการจับคู่จังหวัด (Matching) เตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการที่ได้สั่งการไปแล้ว หากจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจังหวัดปลายน้ำต้องการรับซื้อผลผลิตสามารถแจ้งที่กระทรวงมหาดไทยได้</p> <p>๒. การดำเนินงานตามคำชี้แจง/คำสั่ง/ประกาศ ของ คสช. ตามภารกิจของกรมการปกครอง (ณ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>๒.๑ ขอให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น ตู้ม้า หวยหุ้ม หวยใต้ดิน เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานทุกวันตามแนวทางที่กรมการปกครองแจ้งไปแล้ว</p>	<p>- ปค.</p> <p>- จังหวัดต้นน้ำและปลายน้ำ</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ปค.</p> <p>- ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>๒.๒ การส่งมอบอาวุธปืนสงคราม ขอให้ไปรับมอบจากที่ตั้งกำหนดให้เก็บรักษา (๑) กรุงเทพมหานครเก็บไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการประชาชน (๒) อำเภอเก็บไว้ที่ศูนย์กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอหรือที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัด พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้เก็บรักษา ผู้ตรวจสอบการส่งมอบ-รับมอบ และรายงานการดำเนินงานทุกวันจนถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗</p> <p>๒.๓ การติดตามทวงหนี้ชวามา ให้จังหวัดแจ้งอำเภอจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเป็นธรรมอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการกวดขันป้องกัน/ปราบปรามไม่ให้มีการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย รวมถึงการสืบสวนหาข่าว/การเจรจาประนอมหนี้นอกระบบ และให้รายงานผลการดำเนินงานทุกวัน</p>	<p>- ปค. - ทุกจังหวัด</p> <p>- ปค. - ทุกจังหวัด</p>
<p>๗. กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)</p>	<p>การจัดงาน OTOP Midyear 2014 ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗</p> <p>- ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ สรุปผลการจัดงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ๒,๒๓๗ ร้าน - จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ คน - ยอดจำหน่ายตลอดงาน ประมาณ ๙๒๖ ล้านบาท - การจับคู่ (Matching) ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท <p>ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่พิจารณาคัดสรรสินค้าดีจากภูมิปัญญาของพื้นที่ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ การสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</p>	<p>- พช. - ทุกจังหวัด</p>
<p>๘. กรมที่ดิน (นายพินิจ หาญพาณิชย์)</p>	<p>๑. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป้าหมายใน ๔ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗) จำนวน ๒๖,๗๒๖ แปลงในพื้นที่ ๕๗ จังหวัด ซึ่งมีกระบวนการ คือ เดินสำรวจ ตรวจสอบสิทธิ การรังวัดจัดทำฐานข้อมูลการออกสิทธิ และการมอบเอกสารสิทธิ แก่ประชาชน</p> <p>๒. โครงการเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในพื้นที่นอกอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาตี ในพื้นที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีเป้าหมาย ๔ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗) ๓๐๐ แปลง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศอ.บต. โดยจะเร่งดำเนินงานให้ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่แหล่งเงินทุนเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้</p> <p>๓. โครงการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เป้าหมาย ๔ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗) ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ๗๑๘ แปลง เพื่อจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นฐานข้อมูลในระบบบิติดิจิตอล</p> <p>๔. โครงการจัดทำที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน มีเป้าหมาย ๔ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗) จำนวน ๘,๒๕๖ แปลง โดยจะประสานทำความเข้าใจในแต่ละพื้นที่ และจัดระบบในเรื่องการดูแลที่สาธารณะ รวมถึงการแก้ไขปัญหากรณีมีประชาชนที่บุกรุก</p>	<p>- ทด. - ทด. - ทด. - ทด.</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน
<p>๙. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p>	<p>ข้อสั่งการ</p> <p>๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขทั้งในส่วนหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ และข้อจำกัดอื่น ๆ นำเสนอคณะกรรมการใช้งบประมาณ และข้อจำกัดอื่น ๆ นำเสนอคณะกรรมการใช้งบประมาณ และข้อจำกัดอื่น ๆ นำเสนอคณะกรรมการใช้งบประมาณ และข้อจำกัดอื่น ๆ</p> <p>๒. การซ่อมแซมเครื่องจักรสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดหาและส่งมอบเครื่องจักรสาธารณสุขจำนวน ๑๑๑ คัน ๓๗ ชุด ชุดละ ๓ คัน (รถกวาดขยะ รถดับเพลิง และรถน้ำ) ให้แก่อำเภอ ๓๗ อำเภอในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการซ่อมบำรุง</p> <p>ขอให้ทุกอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๓๗ อำเภอในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา) สรุปประเด็นของเครื่องจักรสาธารณสุขแต่ละรายการ รายการที่ต้องการรับการสนับสนุนและแจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับจังหวัด</p> <p>๓.๑ การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการนายอำเภอให้มีการประกาศภัยพิบัติในระดับหมู่บ้านเป็นสำคัญ</p> <p>๓.๒ การช่วยเหลือให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยพิบัติ หากยังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งขอขยายเวลาการช่วยเหลือมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว</p> <p>๓.๓ กรณีสถานการณ์ภัยพิบัติยุติแล้ว ขอให้รีบแจ้งการปิดสถานการณ์เพื่อเป็นข้อมูลให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นฐานในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๔ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับสำรวจข้อมูลประชาชนผู้ประสบภัยที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้รับการเงินช่วยเหลือ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. โครงการบริหารจัดการน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการ ความซ้ำซ้อน ความเหมาะสมของพื้นที่ดำเนินงานในแต่ละภาค และเอกสารสิทธิ โดยได้สรุปเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อนำเสนอ คสช. พิจารณา</p>	<p>- ปก. - ทุกจังหวัด</p> <p>- ปก. - ๓๗ อำเภอในจังหวัดปัตตานี - ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา</p> <p>- ปก. - ทุกจังหวัด / อำเภอ</p> <p>- ปก. - ทุกจังหวัด</p> <p>- ปก. - ทุกจังหวัด</p> <p>- ปก. - ทุกจังหวัด</p> <p>- ปก.</p>
<p>๑๐. กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมนทล สุตประเสริฐ)</p>	<p>มาตรการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่แผ่นดินไหว จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งพบว่าในจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบใน ๗ อำเภอ ๔๕ ตำบล ๔๘๐ หมู่บ้าน แบ่งเป็น</p> <p>- บ้านเรือนที่เสียหาย ๑๐,๓๖๙ หลัง แบ่งเป็นเสียหายทั้งหมด ๔๗๕ หลัง เสียหายบางส่วน ๒,๐๐๐ กว่าหลัง เสียหายเล็กน้อย ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ หลัง</p>	<p>- ยผ. - จังหวัดเชียงราย</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>- อาคารภาครัฐและศาสนสถานเสียหาย ๔๙๔ หลัง แบ่งเป็น เสียหายรุนแรงไม่สามารถใช้งานได้ ๑๑๙ เสียหายบางส่วนซ่อมแซมได้ ๑๙๖ หลัง ใช้งานได้ปกติ ๑๗๙ หลัง</p> <p>กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ดังนี้</p> <p>๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อตรวจสอบอาคารเนื่องจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย โดยมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นผู้อำนวยการศูนย์ และได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย</p> <p>๒. ออกแบบบ้านจำนวน ๔ แบบ ให้ผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่</p> <p>๓. การซ่อมแซมโบราณสถาน ศาสนาสถาน ได้ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจำนวน ๑๐ ล้านบาท เพื่อจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ในการออกแบบและเร่งซ่อมแซม</p> <p>๔. ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี ๒ ฉบับ คือ</p> <p>๔.๑ กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๔.๒ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตตัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	
<p>๑๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพงษ์)</p>	<p>ข้อสั่งการ</p> <p>๑. การบริหารงบประมาณ ได้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนภาพรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ประมาณ ๓ แสนล้านบาท กระจายไปในท้องถิ่น ๗,๘๕๐ แห่ง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ดำเนินการ</p> <p>๑.๑ เร่งรัดการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๑.๒ เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เร่งดำเนินการเสนอข้อกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้</p> <p>๑.๓ กำกับดูแล/แนะนำการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. การดำเนินงานตามคำชี้แจง/ประกาศ/คำสั่ง ของ คสช. ขอให้จังหวัดที่ยังไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในด้านการบำบัดผู้ติด/การอบรม/สร้างอาชีพ ขอให้เร่งดำเนินการขอรับการจัดสรร</p>	<p>- สถ. - ทุกจังหวัด/ อำเภอ - อปท.</p> <p>- สถ. - ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>๓. การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ในระดับท้องถิ่น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแล ติดตาม และให้คำแนะนำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สก. - ทุกจังหวัด - อปท.
<p>๑๒. การไฟฟ้านครหลวง (นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล)</p>	<p>การไฟฟ้านครหลวง พร้อมทั้งจะดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และคำชี้แจง/ประกาศ/คำสั่งของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมถึงข้อสั่งการ/นโยบายของกระทรวงมหาดไทย การดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อยกระดับให้พ้นความยากจนอย่างยั่งยืน</p> <p>ภารกิจที่สำคัญเร่งด่วนในปี ๒๕๕๗ ของการไฟฟ้านครหลวง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการปรับปรุง/ขยายระบบจำหน่าย และการเก็บไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - แผนการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน - การลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสิ่งก่อสร้าง - การลงทุนในระยะยาวทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร เครื่องมือกล ยานพาหนะ และสาธารณูปโภค 	<ul style="list-style-type: none"> - กฟน.
<p>๑๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)</p>	<p>๑. ระดับการใช้ไฟฟ้า ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๗ ยอดการใช้ไฟฟ้าลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ คาดว่าเมษายน ๒๕๕๗ และพฤษภาคม ๒๕๕๗ จะมียอดการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น</p> <p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๓. โครงการเร่งด่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนและภาคเกษตร วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา</p> <p>๔. สถานการณ์ไฟฟ้าดับ</p> <p>๔.๑ เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ส่งผลให้ระบบการจ่ายไฟฟ้าเสียหายเกิดไฟฟ้าดับ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวกัน</p> <p>๔.๒ เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิดเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่หน้าสถานีไฟฟ้าที่จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับตลอดคืน โดยได้ขอความร่วมมือฝ่ายความมั่นคงในการดูแลและป้องกันสถานีไฟฟ้า</p> <p>๔.๓ การซ่อมบำรุงในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ) ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทำให้สถานการณ์การจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เกิดความไม่มั่นคง ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ช่วยรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้าในระยะเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๒.๓๐ น.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กฟภ. - กฟภ. - กฟภ. - กฟภ. - กฟภ. - จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน
๑๔. การประปานครหลวง (นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)	๑. โครงการวางท่อขยายเขตในพื้นที่ชายขอบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๕๐ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการกำหนดเส้นทางวางท่อ ๒. การคงอัตราค่าน้ำตามอัตราเดิมเป็นปีที่ ๑๕ และการลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบประปาใหม่ ร้อยละ ๑๐ สำหรับผู้มีรายได้น้อย ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นไปตามเป้าหมาย	- กปน.
๑๕. การประปาส่วนภูมิภาค (นางรัตนา กิจวรรณ)	๑. การวางมาตรการในการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยคลังสถานที่ของการประปาส่วนภูมิภาค และแจ้งให้ทุกสาขาเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ๒. เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การประปาส่วนภูมิภาคได้ให้ความช่วยเหลือโดยการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบน้ำประปาในแต่ละบ้าน และแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดือดร้อน	- กปภ.
๑๖. องค์การตลาด (ดร.ธีรวัช สุขสะอาด)	ปัจจุบันองค์การตลาดมีศูนย์กระจายสินค้าร้านชุมชนยิ้ม ๑๑ ศูนย์ อยู่ใน ๙ จังหวัด องค์การตลาดพร้อมให้ความร่วมมือในการกระจายสินค้าเกษตร/ผลไม้โดยผ่านศูนย์ขององค์การตลาด	- อต.

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 สำนักนโยบายและแผน
 ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

(นายสฤกษ์ วัชรวิทย์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
 เลขานุการที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย